



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
อาคาร ๕ ชั้น ๑กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วังสวนสุนันทา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
๑๐๓๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของสหกรณ์ในการดำเนินการกับสมาชิกที่ค้างชำระค่าหุ้นและหนี้เงินกู้
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้มีหนังสือที่ สอ.สธ. ๐๑๐๑/ว๕๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง
ขอความร่วมมือในการหักเงินได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จำกัด โดยขอความร่วมมือจากนายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ขอความร่วมมือให้หน่วยงาน
ดำเนินการตามมาตรา ๔๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ให้ดำเนินการหักเงินได้ราย
เดือนหรือเงินอื่นของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ภายใต้บังคับ
บัญชีที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ เพื่อชำระหนี้หรือหุ้นในแต่ละเดือนให้สหกรณ์ทุกเดือน ตามที่สหกรณ์ส่ง
หนังสือแจ้งรายชื่อสมาชิกไปยังหน่วยงานต้นสังกัด และขอความร่วมมือให้แจ้งให้สมาชิกที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล
ในหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้กรอกข้อมูลของตนลงในหนังสือฉบับดังกล่าวแล้วรวบรวม
ส่งกลับให้สหกรณ์ฯ เพื่อที่สหกรณ์จะได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม พรบ.สหกรณ์ฯต่อไป นั้น

บัดนี้ สหกรณ์ได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวแล้วตั้งแต่การแจ้งหนี้รอบเดือนตุลาคม
๒๕๕๔ เป็นต้นมา โดยสหกรณ์ฯขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมจากเดิมเพื่อให้สมาชิกทราบ ดังนี้

๑. สมาชิกที่ชำระเงินผ่านแบบฟอร์มชำระเงินค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ (สมาชิกประเภท SAL) ที่ค้างชำระค่าหุ้นและหนี้ตั้งแต่หนึ่งงวดขึ้นไปสหกรณ์จะเรียกเก็บเงินที่ค้างจาก
หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกโดยเรียกเก็บจากเงินเดือนของสมาชิกตามที่สมาชิกได้ให้
คำยินยอมไว้ในหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ และจะเรียกเก็บจาก
หน่วยงานต้นสังกัดไปทุกเดือนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
๒. สมาชิกที่แจ้งให้สหกรณ์หักเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยและ/หรือ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรฯ (สมาชิกประเภท KTB และ BAC) เมื่อผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่หนึ่งงวดขึ้นไป

- สหกรณ์ก็จะดำเนินการหักเงินผ่านหน่วยงานต้นสังกัดตามที่สมาชิกได้ให้คำยินยอมไว้ เช่นเดียวกันและจะเรียกเก็บเช่นนี้ไปทุกเดือนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น.
๓. สหกรณ์จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ที่หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกส่งให้ สหกรณ์ โดยขอให้หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกเก็บหลักฐานการโอนเงิน (แบบฟอร์ม ชำระเงินค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้) ส่วนที่ธนาคารคืนให้ลูกค้าไว้และสำเนาส่งให้สหกรณ์ โดยสหกรณ์จะเบิกค่าธรรมเนียมในการโอนเงินให้ทุกสิ้นปีทางบัญชี
๔. สมาชิกที่ผิดนัดไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยวดอกใดงวดหนึ่ง ผู้นั้นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามเดือนละห้าสิบบาทต่อครั้ง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๑ วรรค ๑

ทั้งนี้แนวทางการปฏิบัติดังกล่าวมิได้เป็นการยกเลิกการหักเงินจากบัญชีเงินฝากในธนาคารของสมาชิกที่ได้แจ้งยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากแต่อย่างใด สหกรณ์เพียงระงับการแจ้งธนาคารให้หักเงินผ่านบัญชีไว้และเรียกเก็บจากหน่วยงานต้นสังกัดแทน หากในภายหลังมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงวิธีเก็บเงินเป็นอย่างอื่นสหกรณ์ก็สามารถแจ้งหักผ่านบัญชีได้เช่นเดิม ส่วนสมาชิกที่ใช้แบบฟอร์มชำระค่าหุ้นและหนี้เงินกู้ (สมาชิกประเภท SAL) ที่ค้างชำระหนึ่งงวดขึ้นไปและถูกเปลี่ยนไปเรียกเก็บจากหน่วยงานต้นสังกัดตามมาตรการข้างต้นก็ไม่ต้องไปชำระเงินด้วยตนเองเช่นที่เคยปฏิบัติ แต่ให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือนส่งให้สหกรณ์แทน ยกเว้นกรณีที่สมาชิกต้องการชำระหนี้ทั้งจำนวนหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ให้สมาชิกไปชำระเงินด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องให้หน่วยงานหักเงินเดือนหรือชำระแทน หากสมาชิกมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อได้ที่เบอร์เจ้าหน้าที่ทะเบียนภาคของสหกรณ์ หากไม่ทราบขอให้โทรที่เบอร์ ๐-๒๒๔๑-๘๒๕๐-๑ ต่อ ๑๐๑ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นางภัทรธิดา แก้วดี)

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๒๒๔๑-๘๒๕๐-๑ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๘๒๕๒